



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

26 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, ทำเนียบรัฐบาล)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. ได้บรรยายในหัวข้อ “Creating a Journey for Healthy Citizen through Digital Health” ในงานงานสัมมนาวิชาการและการแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย โดยกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญ ด้านสาธารณสุข คือ “30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ซึ่งเป็นการปรับระบบการดูแลสุขภาพครั้งสำคัญ โดยได้พัฒนาระบบเป็น Digital Health Platform มีการปรับระบบบันทึกข้อมูลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นดิจิทัลแล้วเกือบ 100% พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในการจัดบริการประชาชน ทำให้ช่วยลดระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาลลงได้ถึง 30-40%</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>3 ทศวรรษ กรมสุขภาพจิต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, hfocus, linetoday, thailandplus, theagendathai, ch3,)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบาย การขับเคลื่อนเพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนคนไทย จากบทเรียนในอดีต การพัฒนาเพื่อปัจจุบันและความมั่นคงสู่อนาคต" ภายใต้กิจกรรม 3 ทศวรรษ กรมสุขภาพจิต ดูแลจิตใจ ทุกวัย ทุกคน พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนสุขภาพจิตในอนาคต จะเน้นไปที่ 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สุขภาพจิตเชิงรุก บริการเข้าถึงง่าย ลดการตีตรา ระบบสุขภาพจิตยืดหยุ่นและยั่งยืน โดยปีหน้าต้องรับการบำบัดสุขภาพจิตผู้ติดยาเสพติดด้วย ซึ่งยืนยันว่าเตียงสำหรับดูแล บำบัด รักษา พื้นผู้ติดยา มีเพียงพอแน่นอน เพราะมีประมาณ 9000 เตียง นอกจากนี้ สปสช.ได้เพิ่มวงเงินการใช้บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล หรือ Telepsychiatry 70 ล้านบาท เริ่ม 1 ต.ค.นี้</p>	
<p><b>คำเสี่ยงภัยโควิด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายโอสถ สุวรรณเศวต ประธานสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สลท.) กล่าวขอบคุณนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ที่ช่วยเร่งรัด ติดตามคำเสี่ยงภัยโควิด สำหรับระยะเวลาในการเบิกจ่าย อยากให้ตรงตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ โดย สสจ.ทุกแห่งเบิกจ่ายในวันที่ 27 - 30 ก.ย. 2567 รวมถึง ขอให้คนที่รอคำเสี่ยงภัยช่วยอดทนรอ เพราะการเบิกจ่ายเงินต้องมีกระบวนการ คาดทุกขั้นตอนน่าจะเสร็จตามที่ สธ.แจ้งไว้</p>	
<p><b>ต่อสัญญาพนักงานราชการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 ถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1-12 เรื่อง การอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2571) และการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ระบุ ขอให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดที่มีพนักงานราชการที่สัญญาจ้างสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และมีภาระงานซึ่งจำเป็นต้องต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ดำเนินการตามเงื่อนไขการจัดสรรและบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2571) รายละเอียดตามเงื่อนไขกำหนด</p>	
<p><b>สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, จส.100, สวพ.91, thailandplus, linetoday, thaitodaynews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 9/2567 ว่า ในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา พบว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มขึ้น 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แพร่ ลำพูน เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี ขอนแก่น เลย และชัยภูมิ รวมถึงมีสถานการณ์ใน 19 จังหวัด ผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น 93 ราย สะสมเป็น 1,364 ราย เสียชีวิตสะสม 48 ราย ส่วนสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบเพิ่ม 3 แห่ง รวมสะสม 74 แห่ง เปิดบริการได้ตามปกติ 73 แห่ง ปิดบริการ 1 แห่ง คือ รพ.สต.แม่ปูล่าง จ.เชียงราย ได้จัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสะสม 2,419 ทีม ดูแลประชาชนสะสม 144,685 ราย บริการสุขภาพจิต 28,235 ราย และดูแลกลุ่มเปราะบาง 21,266 ราย ทั้งนี้ ได้กำชับให้ สสจ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทุกวัน ก่อนเวลา 16.00 น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus, 7HD, ท้องถิ่นนิวส์, เม็งรายแล็บ)</p> <p>- ทีม Sky Doctor จาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ระดมกำลังส่งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ มีอาการเจ็บครรภ์ใกล้คลอด แต่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานพยาบาลได้ เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่ตัดขาดเส้นทางคมนาคม ในพื้นที่หมู่บ้านแม่ปูล่าง หมู่ 8 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ทีมแพทย์จึงต้องเร่งใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเดินทางเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมกับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย จนสามารถช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์รายนี้ได้อย่างปลอดภัย และนำส่งตัวไปรักษาต่อที่รพ.เวียงป่าเป้าได้อย่างทันท่วงที</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เรื่องเล่าเช้านี้</p> <p>- เชียงใหม่ประกาศ ปิดตลาดวโรรส เนื่องจากปริมาณน้ำมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการสัญจรบริเวณรอบตลาดวโรรส และเมื่อเวลา 22.38 น. น้ำเข้าท่วมรพ.ลานนา 3 ตึกใหม่ รถไม่สามารถสัญจรได้มวลน้ำมาจากคลองแม่ข่า ตอนนี้น้ำสูงขึ้นเรื่อย ๆ ชุมชนริมคลองแม่ข่า เตรียมรับน้ำที่ไหลผ่านเมือง</p> <p>- น้ำล้นทะเลักแม่น้ำปิงไหลเข้าพื้นที่ใจกลางเขตเศรษฐกิจอินท์บาซาร์แล้ว ระดับน้ำสูง 50-100 ซม.และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบทั้ง 7 โซนเสี่ยงเรียวร้อยแล้ว คาดมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 2 พันครัวเรือน เดือนประชาชนเฝ้าระวังเตรียมพร้อมชนของหนีขึ้นที่สูง</p>	
<p><b>ตรวจพบสารไซบูทรามิน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, สยามนิวส์, ไทยนิวส์, linetoday, สวท.91, thethaiger, thailandplus</p> <p>- อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตราเอ็กซ์ เอส) อย. 76-1-17557-1-0063 วันที่ผลิต MFG : 22/08/2023 นหมดอายุ EXP : 22/08/2025 ผลิตโดย บจก. สาม เกลอส โปรตีนส์ จำกัดโดย : เอนน์ กรุป 112 ม. 10 ต. โตนด อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา จำกัดทางเฟซบุ๊ก “Aene Secret Thailand” พบไซบูทรามิน อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>- อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักคุมหิว เผลอผลยากระตุ้นสัดส่วน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุของอูมิเนียมปิดสนิทสีเทาเงิน ไม่แสดงฉลาก จากแพลตฟอร์ม SHOPEE ชื่อร้าน “ Feya Beauty Store”พบไซบูทรามิน ซึ่งมีรายงาน ถึงผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 1อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p>	
<p><b>การดูแลสุขภาพกาย ใจ วัยเกษียณ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผอ.กองการแพทย์ทางเลือก แนะนำเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกาย ใจ คนวัยเกษียณ ให้มีสุขภาพแข็งแรงแบบองค์รวม ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน เน้นการปรับอารมณ์ การกินอาหาร การพักผ่อน และการออกกำลังกายให้เหมาะสม จะทำให้ท่านมีความสุขกายและใจที่ดี หลังชีวิตวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ</p>	
<p><b>กิจกรรมทำอาหาร ลดเสียงภาวะสมองเสื่อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การทำอาหารเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวันที่ซับซ้อนที่ต้องอาศัยการทำงานของสมองหลายส่วน เช่น ด้านการวางแผน การรู้คิด และจดจำ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ข้อมูลวิธีการเตรียมทำอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร รวมถึงการประกอบอาหารอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถช่วยลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.บุษกร โลหารชุน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า สถาบันฯจะจัดกิจกรรมการทำอาหาร เดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ณ อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2024-8481-7 ต่อ 108</p>	
<p><b>ความเชื่อผิด ๆ ของคุณแม่หลังคลอด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday newtv. )</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี เตือนความเชื่อข้อห้ามหลังคลอดของคนโบราณล้วนเป็นข้อห้ามที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณแม่หลังคลอด ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณแม่หลังคลอด จะต้องดูแลตนเอง เพื่อให้ร่างกายและสภาพจิตใจค่อยๆ กลับคืนสู่สภาพปกติเพราะนอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรงฟื้นตัวได้เร็วแล้ว ยังส่งผลต่อการให้นมลูกอีกด้วย</p>	
<p><b>ฝุ่น PM 10</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง ข้อมูลการเฝ้าระวังฝุ่น PM10 ในพื้นที่จ.เชียงราย พบว่าหลังวันที่ 16 ก.ย.67 สถานการณ์ PM10 ในพื้นที่ อ.แม่สาย และอ.เมืองเชียงราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพปชช.ในพื้นที่ ทั้งนี้ ป้องกันได้โดยการสวมหน้ากาก และทำห้องปลอดฝุ่น พร้อมมอบหมายทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดำเนินงานร่วมกับ สสจ. และสสอ. จังหวัดเชียงราย ในการเฝ้าระวัง ติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์แก่ปชช. และสื่อสารให้คำแนะนำการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองแก่ปชช. 6 แนวทาง</p>	
<p><b>แคมเปญ ยิ้มคนไทย ไร้ฟันผุ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, marketeeronline)</p> <p>- ดร.นายแพทย์พงษ์พล วรภาณี รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยร่วมกับบจก. คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จัดแคมเปญ "ยิ้มคนไทย ไร้ฟันผุ" เพื่อสร้างความตระหนักให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้อง ลดปัญหาใน ช่องปากของคนไทยอย่างยิ่งยวด ด้วยสูตรการแปรงฟัน 2-2-2</p>	
<p><b>เยี่ยมชมโรงงานวัคซีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, thailandplus)</p> <p>- คณะผู้เข้าร่วมประชุมสภาสถาบันวัคซีนนานาชาติ เยี่ยมชมความก้าวหน้าของโรงงานวัคซีนและชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมชื่นชมองค์การเภสัชกรรมที่มีนักวิจัยและโรงงานฯ ที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนได้ด้วยตนเอง</p>	
<p><b>นโยบายการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- สปสช. จัดเวทีอภิปรายข้อเสนอเพื่อพัฒนา “บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ไม่ต้องสำรองจ่าย” เบื้องต้นพบปัญหาประชาชนร้องเรียนบริการสุขภาพสูง พบสิทธิบัตรทอง 1819 ราย (68.33%) สิทธิประกันสังคม 239 ราย (8.98%) อีกทั้ง รพ.เอกชนเรียกเก็บเงิน เหตุอาการไม่เข้าข่ายเรียกวิกฤตสีแดง ซึ่งไม่ควรเรียกเก็บเงินในทุกกรณี ด้าน นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการ สผ. เผย การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนั้น เราต้องมองว่ามีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นกับประชาชน กระบวนการกลไกทางการแพทย์ที่จะเข้าไปดูแลมันควรจะเริ่มต้นขึ้นทันที ตั้งแต่จุดที่ผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บหรือเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้น มันไม่ควรจะเป็นเริ่มต้นที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหรือว่าเมื่อผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลเท่านั้น</p>	
<p><b>ต้นทุนค่าบริการของ รพ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (The Coverage)</p> <p>- จากงานวิจัย “ต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน จากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1” โดยงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในมุมมองผู้ให้บริการ โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลจากโรงพยาบาล 40 แห่ง ระหว่างปี 2561 - 2564 แบ่งเป็น ข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) 34,696,442 ครั้ง จากผู้ป่วยนอก 8,380,751 คน และข้อมูลผู้ป่วยใน (IP) 2,191,117 ราย สำหรับผลการศึกษา งานวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย 1. ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 2. ต้นทุนบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 3. อัตราส่วนต้นทุนบริการผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อราย เทียบกับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอกต่อครั้ง มีค่าแตกต่างกันระหว่าง 15.1 - 29.5 เท่า นอกจากนี้ งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพึ่งพาการบริหารงบประมาณด้านสุขภาพที่ไม่สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนด้านสุขภาพเป็นปัญหา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว</p>	
<p><b>ความมั่นคงวัคซีนอาเซียน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, hfocus, thailandplus)</p> <p>- สธ. - สถาบันวัคซีนแห่งชาติ - สำนักงานเลขาธิการอาเซียน จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคง และการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนของอาเซียน สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านวัคซีนรองรับภัยสุขภาพใหม่ในอนาคต และร่วมมือสถาบันวัคซีนนานาชาติจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านวัคซีนของภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรก โดยมีธนาคารโลภเป็นผู้ให้การสนับสนุน</p>	